



สภาวิศวกรโอดประกันคิดเบี้ยแพง

■ ชงคปภ.-ส.วิศภยเคาะกธ.มาตรฐานสู่ AEC

แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวิศวกรรมไทยเปิดเผยว่า ทางสภาวิศวกรได้ติดต่อมาที่สมาคมฯ ขอให้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพวิศวกรโดยเฉพาะเพื่อใช้เป็นกรมธรรม์มาตรฐานให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรได้ซื้อเป็นหลักประกันในการประกอบวิชาชีพตามประกาศฉบับใหม่ที่ออกมารองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรทั้งรายบุคคลและนิติบุคคลต้องมีประกันภัย

โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สภาวิศวกรสมาคมประกันวินาศภัยไทยและวิศวกรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันออกแบบกรมธรรม์มาตรฐานเบื้องต้นจะให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่เกิดจากความละเลยประมาท เลินเล่อในวิชาชีพของวิศวกร แต่ทั้งนี้จะไม่คุ้มครองกรณีที่ศาลพิพากษาว่าเป็นการประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง

ขณะที่อัตราเบี้ยประกันภัยต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างในการคำนวณทั้งจำนวนวิศวกรทั่วประเทศที่ได้สำรวจรวบรวมให้อยู่ ขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราการเข้าออกจากอาชีพ การจัดกลุ่มวิศวกรซึ่งมีความเสี่ยงและวงเงินเอาประกันภัยต่างกัน อัตราความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงวงเงินความคุ้มครองที่ต้องการโดยทางสภาฯ อยากได้

กรมธรรม์แล้วเสร็จภายในปีนี้

“เราเพิ่งประชุมไป 2 นัดยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งเบี้ยและวงเงินคุ้มครอง สาเหตุที่สภาวิศวกรอยากให้เราวางกรมธรรม์มาตรฐานขึ้นมาจากเดิมไม่มีเพราะเขาบอกว่าบริษัทประกันภัยจับมือกันตั้งราคาเบี้ยสูงทำให้เขาจ่ายเบี้ยแพง เนื่องจากประกันภัยประเภทนี้เป็นข้อยกเว้นในสัญญาประกันภัยต่อทั่วไปไม่คุ้มครองให้ ต้องขอซื้อเพิ่มเติมซึ่งบริษัทประกันที่จะขายได้ต้องมีบริษัทแม่รองรับมีไม่กี่แห่งทำให้เกิดการผูกขาดราคาเบี้ย อีกทั้งบริษัทประกันภัยเสียหายจากน้ำท่วมเยอะเลยมาซาร์จเบี้ยกับวิศวกรเขามองว่าไม่ยุติธรรม การให้สมาคมฯ เป็นคนกลางจัดทำกรมธรรม์มาตรฐานขึ้นมาจะทำให้เบี้ยถูกลงสามารถหาซื้อที่บริษัทประกันไหนก็ได้”

แหล่งข่าวกล่าวว่า จริงๆ แล้วในเรื่องการตั้งราคาเบี้ยประกันเป็นไปตามกลไกตลาด ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงอย่างวิชาชีพแพทย์ เช่น แพทย์อายุรกรรม วัลลัญญ์แพทย์จะเสียเบี้ยไม่เท่ากันเพราะความเสี่ยงต่างกัน โดยเบี้ยประกันวิชาชีพแพทย์ประมาณ 5,000-10,000 บาท วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท/ครั้ง หรือ 1 ล้านบาทตลอดสัญญา ซึ่งหากกรมธรรม์ใหม่นี้ออกมา หากเปิดดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลต้องซื้อประกันภัยคุ้มครองวิศวกรทั้งบริษัทเหมือนโรงพยาบาลซื้อให้แพทย์ในโรงพยาบาล หากเป็นบุคคลธรรมดาซื้อคุ้มครองเฉพาะตัวเอง

“ประกันภัยวิชาชีพวิศวกรเป็นประกันภัยความรับผิดอีกประเภทหนึ่งที่จะเป็นแหล่งเบี้ย

ประกันใหม่ของธุรกิจประกันภัยทำให้มีเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงใหม่สำหรับธุรกิจประกันภัยอีกเช่น”

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย กล่าวว่า บริษัทขายประกันภัยวิศวกรอยู่ แต่ที่ผ่านมายังมีลูกค้าไม่มากเนื่องจากการซื้อแบบสมัครใจไม่ได้มีกฎหมายบังคับวิชาชีพวิศวกรต้องทำประกันภัยแต่เมื่อเปิดเออีซีซึ่งจะมีการออกระเบียบบังคับให้ทำประกันคาดว่าตลาดกลุ่มนี้จะขยายตัวมากขึ้น

อนึ่ง อาชีพวิศวกรเป็น 1 ใน 7 อาชีพที่ต้องเปิดเสรีหลังไทยก้าวเข้าสู่เออีซีสิ้นปีนี้ ซึ่งการที่วิศวกรทำประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพเพิ่มความได้เปรียบในการทำงานข้ามประเทศทำให้ผู้ว่าจ้างเกิดความมั่นใจที่จะใช้บริการ

